






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
29 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด	
<p>รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงฯ ‘ยาบ้า’ 5 เม็ดผ่านฉลุย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus ผู้จัดการ)</p> <p>- จากกรณี สร.ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้นิยามว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. ...ซึ่งรายละเอียดในร่างกำหนดไว้ 5 กลุ่ม รวม 20 ตัว เช่น แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน LSD ซึ่งกำหนดไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ เฮโรอีน ไม่เกิน 300 มิลลิกรัม ผีน ไม่เกิน 5 พันมิลลิกรัม โคเคอีน ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม เห็นชี้ควาย ไม่เกิน 1.35 แสนมิลลิกรัม สาร THC กัญชา ไม่เกิน 3 หนึ่มมิลลิกรัม กลุ่มยานอนหลับ ซึ่งมีหลายตัว ส่วนใหญ่ไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ เป็นต้น</p> <p>นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวว่า ขณะนี้การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นไปในแนวทางเดียวกัน ว่า ร่างดังกล่าวมีความเหมาะสม จึงไม่ต้องมีการปรับแก้ไขรายละเอียด หลังจากนั้นจะนำร่างกฎกระทรวงเสนอต่อครม. ถ้า ครม.เห็นชอบก็จะลงนามประกาศบังคับใช้ต่อไป แต่จะเข้า ครม.สัญจร จ.อุดรธานี วันที่ 3-4 ธ.ค.นี้เลยหรือไม่ ยังไม่แน่ใจ</p>	
<p>เร่งวิจัยนโยบายกัญชา กัญญา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, soudhitalk, thecoverage)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สรส. กล่าวว่า สรส. เร่งทำวิจัยประเมินนโยบายปลดล็อกกัญชา รวม 8 โครงการย่อย ทั้งเฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้ ผลกระทบต่อสังคมและสุขภาพ ฯลฯ</p> <p>- ภญ.นพคุณ ธรรมธัชชารี ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส สรส. กล่าวว่า การศึกษาดังกล่าวเพื่อการพัฒนาแนวทางเฝ้าระวังกำกับติดตามหรือประเมินผลกระทบของนโยบายกัญชาของไทยในอนาคต และพัฒนารูปแบบพื้นที่นำร่องธรรมาภิบาลสุขภาพกัญชา เพื่อเป็นต้นแบบของพื้นที่กำกับดูแล ควบคุมการบริโภค การผลิตและจำหน่าย ตลอดจนการลดผลกระทบจากกัญชา</p>	
 นโยบาย Quic Win	
<p>สร.เดินหน้านโยบายวัคซีนมะเร็งปากมดลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, สวท., ทีวี ช่อง TNN, NBT, thansettakij, hfocus, thereporters, thebangkokinsight., acnews, thecoverage, voicetv, newtv, mono29, bangkokbiznews, thaitabloid, amarintv, thebetter, isranews)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เปิดเผยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือ HPV ว่า ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 27 พ.ย. สร.ได้ฉีดวัคซีน HPV ให้หญิงไทยอายุ 11-20 ปีไปแล้ว 501,608 โดส สามารถทำได้เร็วกว่ากำหนดเดิมที่คาดว่าจะถึง 5 แสนมิลลิกรัมครั้งแรกช่วงสิ้นเดือน พ.ย.2566 สำหรับต้นเดือน ธ.ค.จะขยายการจัดบริการในสถานประกอบการและสถานพยาบาลใกล้บ้าน จึงขอเชิญชวนหญิงไทยอายุตั้งแต่ 11-20 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน HPV โดยนัดหมายเข้ารับวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายครบ 1 ล้านโดส ในเดือน ธ.ค.2566 โดย 10 จังหวัดที่มีอัตราการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร หนองคาย มุกดาหาร อุดรธานี นครพนม สงขลา ระนอง แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และนราธิวาส</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีน HPV มากกว่า 1 ล้านโดสได้ส่งถึงพื้นที่ครบแล้ว และรณรงค์ให้ประชาชนอายุ 30-60 ปี ได้คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง เพื่อให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข.</p>	
<p>นโยบายขับเคลื่อนบัตร ปชช.ใบเดียว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์ภาพข่าว สปสช. และ สสจ.เพชรบุรี ขับเคลื่อนบัตรปชช.ใบเดียว เตรียมความพร้อมเริ่ม 8 ม.ค. 67 พร้อมแสดงความเห็นว่า สปสช.พร้อม สสจ. พร้อม รพ.ไม่ถามสักคำ</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สปสช.ตั้งเงินคืนจาก รพ.สังกัด สร.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., hfocus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณี สปสช.ดึงเงินคืนจาก รพ.สังกัด สธ. กว่า 2 พันล้านบาท ว่า ไม่ใช่การดึงเงินคืน แต่เป็นการจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการจะมีส่วนของค่าเหมาจ่ายเป็นก้อน เป็นการดูแลผู้ป่วยในที่เกิดค่าใช้จ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) โดยให้เป็นสัดส่วนตามค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (adjRW) หรือค่างาน ซึ่งการจ่ายเงิน สปสช.มีเพดาน หรือ Ceiling กำหนดไว้ ขณะนี้พบว่าเดือน 12 เกินวงเงินเพดานไปแล้ว 2,600 ล้านบาท สปสช.จะขอส่วนต่างตรงนี้คืน แต่ไม่ได้เรียกเงินคืน ใช้วิธีการลดปีต่อไป โดยหักเป็นหนี้ทางบัญชีไว้ เพื่อไปถัวจากที่ได้เกินไป รวมถึงเสนอแนวทางให้เอาเข้าสู่บอร์ด สปสช.พิจารณาอนุญาตอนุมัติเอาเงินมาถัวเฉลี่ยจ่ายเดือนที่ 12 ไปก่อน แล้วค้างตัวเลขไว้ และไปดูงบประมาณปี 2567 ว่าจะเอามาชดเชยได้หรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>-โพสต์ภาพข่าว รมว.สธ. ชี้แจงกรณี สปสช.ดึงเงินคืนจาก รพ.สังกัด สธ. พร้อมแสดงความเห็น เขารู้กันทุก รพ. แต่ชลน่านไม่รู้ หรือแกล้งไม่รู้</p>	
<p>นโยบายแก้หนี้ในระบบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.,กรุงเทพธุรกิจ,มติชน, สำนักข่าวอิศรา, hfocus, thebangkokinsight, newtv., thailandplus)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ประกาศนโยบายความมั่นคงทางการเงินให้แก่บุคลากรในสังกัดที่มีมากกว่า 5 แสนคน ซึ่งจำนวนหนึ่งประสบปัญหาเรื่องหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ โดยร่วมกับธนาคารออมสินช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรผ่าน 2 หลักการ คือ 1.การนำบุคลากรที่มีหนี้ในระบบเข้ามาสู่ในระบบ โดยเสียอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 6 และ 2.บุคลากรที่มีหนี้ในระบบ เช่น หนี้บ้าน จะได้รับการปรับปรุงหนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ช่วยให้บุคลากรสาธารณสุขได้มีบ้านเป็นของตนเอง โดยจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) ใน 2 โครงการ คือ 1.โครงการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ครอบคลุมทั้งการรีไฟแนนซ์ ซื้อบ้านหลังใหม่ ปลูกสร้างบ้าน และต่อเติมซ่อมแซมบ้าน 2.โครงการสินเชื่อสวัสดิการและอื่นๆ 4 รูปแบบ คือ สินเชื่อสวัสดิการ : อุปโภคบริโภค/ชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น, สินเชื่อ Salary เปย์ เพื่อบุคลากรภาครัฐ, สินเชื่อสวัสดิการโดยใช้บำเหน็จตกทอด และสินเชื่อรายได้ประจำสุขภาพ ซึ่งตรงนี้จะช่วยในกลุ่มหนี้ในระบบได้อย่างดี คาดว่าจะช่วยทำให้บุคลากรมีเงินเหลือเก็บเฉลี่ย 5,751 บาทต่อเดือน และประหยัดรวม 6,042 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ วันที่ 8 ธ.ค.66 จะเปิดคลินิกสุขภาพทางการเงินในทุกโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินและวินัยทางการเงินให้แก่บุคลากรด้วย</p>	
<p>กรมคร. เผื่อระวังฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสารระน่ารู้</p> <p>- กรมควบคุมโรคเตรียมมาตรการเผื่อระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 4 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1.พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเผื่อระวังโรคจากฝุ่น PM2.5 2.ยกระดับการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการสุขภาพเพิ่มกิจกรรมคัดกรองโรคทั้งเชิงรับและเชิงรุก และสื่อสารความเสี่ยงแก่กลุ่มผู้ป่วย 3.สร้างความรู้สื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และ4.ขับเคลื่อนกฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ควรกินยาต้านไวรัสต่อเนื่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, pptv, newtv, ch7)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้รู้สถานะการติดเชื้อเอชไอวี ประมาณ 500,000 คน ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ประมาณ 457,000 คน (ร้อยละ 90) และกดปริมาณไวรัสสำเร็จ ประมาณ 445,000 คน (ร้อยละ97) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีจำนวนมาก ทั้งที่รู้สถานะและไม่รู้สถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง ไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา และรักษาไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้เสี่ยงโรคติดเชื้อฉวยโอกาส เสี่ยงเกิดการรุนแรงหากติดเชื้อโรคเอดส์</p>	
<p>กรมวิทย์ฯ เปิดบริการตรวจวิเคราะห์สารก่อมะเร็งที่ตกค้างในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์, mcof, sondhitalk)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.อธิบดีกรมวิทย์ฯ กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในต่างประเทศมีข่าวการตรวจพบสารเอทิลีนออกไซด์ (ethylene oxide) ความเข้มข้นสูงตกค้างในเมล็ดงา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และพบในสินค้าอาหารประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้น กรมฯ โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จึงได้พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ และเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์สารเอทิลีนออกไซด์ในอาหาร ด้วยเทคนิค Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) ซึ่งเป็นวิธีตรวจการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช “เอทิลีนออกไซด์” ที่เป็นวิธีมาตรฐานของสหภาพยุโรป EU Reference Laboratory for pesticides requiring Single Residue Methods (EURL-SRM) เพื่อยกระดับการควบคุมคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่อันตรายต่อสุขภาพ</p>	
<p>รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำหุ่นยนต์มาใช้ในการเตรียมผสมยาเคมีบำบัดโรคมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., fm91bkk, thecoverage, hfocus, pptv, mcof)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยมะเร็งที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงทำให้ปริมาณงานด้านการเตรียมยาเคมีบำบัดในแต่ละวันมีปริมาณมากอาจเกิดความเสียหายหรือเกิดความคลาดเคลื่อนจากการเตรียมยาได้ รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เตรียมยาเคมีบำบัดชนิดอัตโนมัติ (Robotic Cytotoxic IV Preparation) มาใช้ในการเตรียมผสมยาเคมีบำบัดให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งของ รพ. ควบคู่ไปกับการเตรียมยาเคมีบำบัดแบบเดิมโดยเภสัชกร เพื่อประกันความถูกต้องปลอดภัยของยาเคมีบำบัด และยกระดับการรักษาโรคมะเร็งสู่มาตรฐานสากล</p>	
<p>ประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 51 สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ สน.สยามรัฐ -กรมสุขภาพจิต ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมจัดประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 51 โดยมีพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. มาบรรยายในหัวข้อ ยุทธวิธีและการบริหารเหตุวิกฤติ ให้กับบุคลากรสมาชิกจิตแพทย์,แพทย์ประจำบ้าน พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งดำเนินการสร้างความรู้ และการรับมือกับเหตุการณ์วิกฤติ เน้นให้ความรู้ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>สำรวจ.พัฒนารักษาโรคพรีไอซิส สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์พิเศษ -ทพ.จเร วิชชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. กล่าวว่า ทีมวิจัยฯมีแผนจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาโรคพรีไอซิส โดยปรับจากการใช้ยาต้านเชื้อรา ร่วมกับการผ่าตัด เป็นการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและยาฆ่าเชื้อรา รวมถึงทำความร่วมมือในการรักษาผู้ป่วยโรคพรีไอซิสและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่าง รร.แพทย์ และ รพ.สังกัด สธ. ตลอดจนงานสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับโรคพรีไอซิสในหลอดเลือด เพื่อการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพในอนาคตต่อไป</p>	
<p>ความเหงา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก.) - นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า WHO ได้ประกาศให้ความเหงา เป็นภัยคุกคามทางสาธารณสุข พร้อมตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศ เพื่อการเชื่อมต่อทางสังคม ผลการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ พบว่า ความเหงา ความโดดเดี่ยว การแยกตัวจากสังคม การอยู่คนเดียว ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ส่งผล กระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนปกติ นพ.วิเวก เมอร์ฟี (Vivek Murthy) แพทย์ประจำรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เสนอ 6 มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ปัญหา 1. สร้างโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม เช่น สวนสาธารณะ จุดพบปะสังสรรค์ พื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน 2. มาตรการด้านกฎหมายสนับสนุนการลาหยุดพักผ่อนระดับครอบครัว เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ 3. จัดระบบสุขภาพ คัดกรองผู้ที่ภาวะความเหงาและปัญหาสุขภาพจิต 4. ส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนรู้เท่าทันดิจิทัล เป็นเครื่องมือส่งเสริมการสื่อสารออนไลน์ ทำให้ไม่โดดเดี่ยว 5. ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับความเหงาเพิ่มมากขึ้น 6. สร้างวัฒนธรรมการพบปะพูดคุย ลดการแยกตัวจากสังคม ทั้ง 6 ข้อเสนอ สามารถนำมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับไทยบนฐานสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย</p>	
<p>ให้อสม.รายงานสถานการณ์โรคแทน รพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage - สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า สธ.มีหนังสือขอให้ อสม. รายงานสถานการณ์สุขภาพและโรคแทน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้ อบจ. พร้อมระบุอาจทำให้ข้อมูลการรายงานมีความผิดพลาด เพราะแต่เดิมไม่ใช่หน้าที่ อสม. - น.ส.วิไลวัลย์ ธงสันเทียะ ประธาน ชมรม อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานชมรม อสม.จังหวัดนครราชสีมา เผย ประสานกับ สมาคมอบจ.ฯ ในประเด็นดังกล่าวแล้วว่า ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน และได้ทำความเข้าใจแล้ว โดยคำสั่งของ สธ. คือ ให้ อสม. ส่งรายงานการทำงานในพื้นที่ ทั้งการคัดกรองโรคในชุมชน ไปจนถึงการดูแลสุขภาพปฐมภูมิลงในระบบแอป.อสม.สมาร์ต ที่ใช้สำหรับกำกับและติดตาม อสม. เพื่อเป็นหลักฐานในการรับค่าป่วยการในทุกๆ เดือน ไม่ใช่การรายงานสถานการณ์สุขภาพและโรค ในส่วนการรายงานสถานการณ์สุขภาพและโรคจากพื้นที่ชุมชน ยังคงเป็นหน้าที่ของ รพ.สต. ที่จะต้องรายงานยังรพช. และรพ.ศูนย์ หรือ รพ.ทั่วไป ตามลำดับชั้นตามเดิม</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, INN, Bangkok-today) - นายมาริช กรณียวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า เสนอเร่งออกกฎหมายควบคุมบุหรีไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย เพื่อปกป้องเยาวชน และเห็นด้วยว่าเยาวชนควรห่างไกลนิโคติน พร้อมระบุถึงการแบนบุหรีไฟฟ้า ห้ามซื้อ ห้ามขาย แต่ในความเป็นจริงผู้บริโภคยังต้องการอยู่ จึงทำให้เกิดบุหรีไฟฟ้าเถื่อน ขณะที่ ประเทศชั้นนำส่วนใหญ่ควบคุมบุหรีไฟฟ้าให้ถูกกฎหมายเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้สูบบุหรี่ในประเทศ เพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่และลดโอกาสการเกิดโรค ทางเครือข่ายฯ จึงมองว่า ผู้สูบบุหรี่คนไทยก็ควรมีสิทธิเลือกได้ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ch3plus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ออสเตรเลีย เตรียมห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้ง เริ่ม ม.ค. 67 เป็นก้าวแรกของการควบคุมความนิยมในบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มคนหนุ่มสาว และตั้งแต่ มี.ค. 67 จะห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด ที่ไม่ได้มีจุดประสงค์ทางการแพทย์</p>	
<p>กรมปรับฐานเงินเดือน ปวช.-ป.ตรี สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ch7, ch3plus, nation, sanook, thaipbs) -นายชัย วัชรรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกา แกลงที่ประชุม กรม.เห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่ ก.พ. เสนอ มีเป้าหมายการปรับฐานเงินเดือนใหม่และรายได้ต่างๆให้ผู้จบปริญญาตรีและระดับ ปวช.ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ 1.การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บรรจุใหม่จะปรับเพิ่มให้ 2 กลุ่ม โดยให้ภายใน 2 ปี จะปรับเพิ่มปีละ 10% ประกอบด้วยผู้จบปริญญาตรีได้รับไม่ต่ำกว่าเดือนละ 18,000 บาท ผู้จบ ปวช.ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,000 บาท 2.เงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบ 3.เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว โดยใช้งบประมาณในปีแรก คือ ปี 2567 วงเงินประมาณ 7,200 ล้านบาท ส่วนปีที่ 2 คือ ปีงบประมาณ 2568 วงเงินประมาณ 8,800 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค. 2567 สำหรับข้าราชการที่เป็นระดับชำนาญการหรือซี 9 ขึ้นไป จะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน</p>	
<p>สั่งยาลดความอ้วนทางเน็ต ซ็อกเสียชีวิต สื่อที่นำเสนอ : เพจโหนดกระแส -เจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง ภายในซอยโชติวิจิตร หมู่ 4 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภายในห้องพัก พบหญิง อายุ 40 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน บนโต๊ะพบกล่องยาลดความอ้วนวางอยู่ ภายในกล่องไม่พบยาลดความอ้วน จากการชันสูตรพลิกศพร่างกายไม่พบบาดแผลใด สามีผู้เสียชีวิต ระบุภรรยาสั่งยาลดความอ้วนมากิน คาดสั่งจากอินเทอร์เน็ต และกินได้ประมาณ 1 สัปดาห์ เบื้องต้น จนท.ส่งร่างผู้เสียชีวิตชันสูตรไปยัง รพ. พร้อมติดตามที่มาของยาลดความอ้วน</p>	
<p>หมอเถื่อนอ้างรักษามะเร็งหาย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, amarintv, pptvhd36) -นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ นายอำเภอแก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ นำ จนท.สธ. พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง เปิดเป็นสถานพยาบาลรักษาโรคมะเร็ง พบมีนายสมภพ หรือ หมออ๊อด เป็นเจ้าของบ้านและผู้ทำการรักษา ไม่มีใบอนุญาต ประกอบกิจการสถานพยาบาล เดิมมีอาชีพเกษตรกรรม อาศัยความรู้ที่เรียนจากเพื่อนมาทำการรักษา อ้างเคยรักษาคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งจนหาย วิธีการรักษาใช้ทั้งแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันควบคู่กัน จึงออกคำสั่งให้หยุดรักษาทันที</p>	
<p>เชื้อปอดบวมในจีน สื่อที่นำเสนอ : เพจ เรื่องเล่าจากโรงพยาบาล -โพสต์ความคืบหน้าเชื้อปอดบวมในจีน อย่างไม่เป็นทางการ เป็นข่าวจากไทเป บอกว่า เชื้อ Mycoplasma ที่ทำให้เกิดปอดบวมในจีน กว่า 60% เป็นเชื้อดื้อยา Zithromax ซึ่งเป็นยาพื้นฐานที่ใช้รักษาปอดบวม ในไทยเองมีการใช้ Zithromax แพร่หลาย ซึ่งเชื่อว่าปัจจุบันเชื้อบ้านเราก็คงดื้อไม่แพ้กัน สำหรับคนทั่วไปยังไม่ต้องวิตกปัญหาเชื้อดื้อยา เป็นสิ่งที่เจอกันอยู่แต่ชะล่าใจไม่ได้ การใชยาปฏิชีวนะเกินเหตุ ใชโดยไม่จำเป็นเป็นการสร้างเชื้อดื้อยาให้เพิ่มขึ้นทุกที ควรใช้เท่าที่จำเป็น</p>	